



ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๖๓๐

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งคู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กระทรวงสาธารณสุข ฯ

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กระทรวงสาธารณสุข ฯ จำนวน ๒ เล่ม

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารประกอบของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน คู่มือ ฯ ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนข้อมูลและคำปรึกษาจากสำนักทะเบียนและพัฒนาระบบตรวจสอบ สำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งคู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๑๐๒ ดำเนินการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อไป สามารถเรียกดูเอกสารประกอบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขที่ลิงก์ย่อ <https://bit.ly/3ndkG7k> หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ท้ายหนังสือนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย กิรติหัตถยากร)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐ / โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

เรียน รายชื่อแนบท้ายหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๗/ ว ๖๓๑
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

๑. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๒. เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
๓. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
๕. ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
๖. ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
๗. ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ หัวข้อ: หนังสือส่งคู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตุลาคม ๒๕๖๓) รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) หนังสือส่งคู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตุลาคม ๒๕๖๓) หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ พศวีร์ วัชรบุตร (นายพศวีร์ วัชรบุตร) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	